

**Thư Số 156A Gửi
Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.**

Phạm Bá Hoa

Tôi là người Việt Nam. Chào đời năm 1930 tại Đại Ngãi, quận Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Phục vụ quân lực Việt Nam Cộng Hòa từ ngày 12/5/1954 đến Giờ Thứ 25 ngày 30/4/1975. Sau ngày tang thương này, nhóm cầm quyền Việt Cộng đẩy tôi -và đồng đội của tôi- vào trại tập trung Long Giao ngày 14/6/1975, chuyển đến trại tập trung Suối Máu tháng 10/1975 trên đất Nam, chuyển đến trại tập trung Yên Bái trên đất Bắc ngày 16/6/1976, chuyển xuống trại tập trung Nam Hà tỉnh Hà Nam Ninh tháng 4/1978, ra khỏi trại tập trung ngày 9/9/1987 về đến nhà ở Sài Gòn chiều ngày 12/9/1987. Rời khỏi Việt Nam ngày 29/3/1991 trong đợt HO5 sang Thái Lan làm thủ tục, và ngày 5/4/1991 đặt chân đến Hoa Kỳ tị nạn Việt Cộng. Tôi chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ về Việt Nam khi Việt Cộng độc tài còn cai trị quê hương tôi.

Ước mơ của tôi là được trở về Việt Nam sống trên quê hương cội nguồn của mình dưới chế độ dân chủ tự do. Vì vậy mà ước mơ đó luôn thúc đẩy tôi tổng hợp các tin tức và chọn lọc vào nội dung, giúp Các Anh và những thành phần yêu chuộng dân chủ tự do có nét nhìn rộng hơn và rõ hơn, về chế độ độc tài + gian trá + tự cao + tham nhũng, về những sự kiện trên thế giới liên quan trực tiếp lẫn gián tiếp đến mục tiêu ngăn chặn tham vọng thống trị thế giới của Trung Cộng, mà Hoa Kỳ và một số quốc gia phát triển đang thực hiện. Và khi nhóm cầm quyền Việt Cộng suy yếu đến hỗn loạn, hoặc Trung Cộng bị suy yếu đến mức mà nhóm cầm quyền Việt Cộng không thể dựa được nữa, đó là cơ hội cho Các Anh và toàn dân đứng lên giành lại Quyền Làm Người của mình, nối tiếp dòng lịch sử oai hùng của dân tộc từ ngàn năm trước.

Là Người Lính trong Quân Đội gắn liền với hai chữ “Nhân Dân”, phải hiểu là Các Anh có trách nhiệm bảo vệ Nhân Dân, bảo vệ Tổ Quốc, **vì Tổ Quốc với Nhân Dân là trường tồn**, trong khi đảng cộng sản hay bất cứ đảng nào cầm quyền cũng chỉ một giai đoạn của lịch sử. Ngay cả Cộng Sản Quốc Tế là Liên Xô như đang chờ nắm quyền thống trị thế giới vô sản, đã phải sụp đổ từ đầu năm 1991 vì bản chất độc tài độc ác của cộng sản. Cộng sản Liên Xô sụp đổ, kéo theo nhóm quốc gia cộng sản vùng Đông Châu Âu cùng sụp đổ.

Chưa hết, Các Anh hãy nhớ lại vào nửa thế kỷ trước đó, phát xít Đức bắt đầu chiến tranh xâm lăng Ba Lan từ tháng 10/1939 và chiếm gần hết Châu Âu, trong khi phát xít Nhật bắt đầu chiến tranh với Hoa Kỳ từ tháng 12/1941 và chiếm gần hết các quốc gia vùng Đông Nam Châu Á, nhưng đến nửa cuối năm 1945 thì cả Đức lẫn Nhật phải gục ngã -vì họ là chế độ độc tài với tham vọng thống trị thế giới, không thể tồn tại dài lâu- trước thế giới tự do do Hoa Kỳ dẫn đầu. Và nội dung tôi gửi đến Các Anh được đặt trên căn bản đó.

Xin nói thêm cho rõ. Với những bài văn bài thơ của các tác giả ở trong nước, tôi xin sử dụng chữ viết truyền thống thay thế chữ viết thời Việt Cộng, ngoại trừ những nhóm chữ thời Việt Cộng mà tôi không hiểu nghĩa.

Với lá thư này, tôi tóm lược những bản tin liên quan đến:

1. Bang giao giữa Hoa Kỳ với Campuchia.
2. Thủ Tướng Nhật Bản với ý tưởng “một liên minh NATO Châu Á”.

3. Cộng Đồng Việt Nam tại Pháp biểu tình chống Tổng Bí Thư Việt Cộng Tô Lâm.
4. Tiếng Việt Nam thời Việt Cộng quá lạ lẫm.

1. Bang giao giữa Hoa Kỳ với Campuchia.

Ngày 4/6/2024, theo hãng tin Reuters, ông Hun Sen **Chủ Tịch Thượng Viện Campuchia**, tiếp ông Austin **Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ**, ông Hun Sen phát biểu:

“Hoa Kỳ không nên đặt Campuchia vào thế đối đầu chiến lược, cũng không nên sử dụng Campuchia làm nơi để cạnh tranh chính trị với các siêu cường khác, vì Campuchia đã theo đuổi chính sách ngoại giao dựa trên luật pháp quốc tế. Campuchia vẫn ghi nhận là Hoa Kỳ đã hỗ trợ Campuchia trong các lĩnh vực kinh tế và quốc phòng. Giữa hai quốc gia chúng ta cần giải quyết các trở ngại càng sớm càng tốt, và tiếp tục mở rộng hợp tác hiệu quả hơn. Cả hai bên nên nỗ lực cải thiện mối bang giao tốt đẹp. Những hiểu lầm trước đây giữa hai nước chúng ta, là do thiếu thông tin và đối thoại sâu sắc, vì vậy mà các cuộc đối thoại trực tiếp rất cần thiết. Một vấn đề quan trọng mà đối thoại cần được khởi xướng là lĩnh vực quốc phòng, để xây dựng lại lòng tin giữa hai nước”.



Chuyến thăm chánh thức của ông Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ chỉ trong một ngày, với mục đích củng cố bang giao giữa Hoa Kỳ với các đồng minh, cùng có chung chính sách gìn giữ hòa bình, ổn định, và ngăn chặn xung đột, bởi trong thời gian gần đây sự có mặt của Trung Cộng tại căn cứ Hải Quân Campuchia ngày càng gia tăng.

(Cuộc họp giữa ông Hun Sen với ông Austin tại Thượng Viện Campuchia)

Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ bảo đảm rằng:

“Hoa Kỳ sẽ hợp tác với chánh phủ Campuchia để cải thiện bang giao giữa hai quốc gia. Hoa Kỳ có lời khen ngợi đối với lời cam kết mạnh mẽ của Thủ Tướng Hun Manet trong việc cải thiện bang giao song phương trong lĩnh vực quốc phòng. Hoa Kỳ sẽ mở lại việc tuyển sinh cho học sinh Campuchia du học tại Học Viện Quân Sự West Point của Hoa Kỳ, chương trình này đã bị tạm dừng đối với du học sinh Campuchia do những khác biệt chính trị từ năm 2017”.

“Hoa Kỳ sẽ có nhiều trao đổi trong những cuộc đối thoại hơn giữa quân đội hai quốc gia, về các cuộc tập trận, về công tác cứu trợ nhân đạo, tiếp tục đào tạo rà kiếm và phá hủy bom mìn cũng như những vật liệu chưa nổ. Khởi động lại lĩnh vực quốc phòng là nhu cầu cần thiết, để giải quyết những khác biệt, và xây dựng lòng tin lớn hơn trong tương lai, đem lại lợi ích giữa hai quốc gia”. (bài của Trúc Huỳnh trên báo Thanh Niên online ngày 6/6/2024)

Ngày 4/9/2024, phát ngôn viên **Bộ Quốc Phòng Campuchia** -Maly Socheata- xác nhận: *“Hải Quân Campuchia sẽ nhận được 2 chiến hạm mới từ Trung Cộng”.*

Ngày 1/10/2024, tại Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế trụ sở tại Washington, Hoa Kỳ, Phó Thủ Tướng Campuchia -ông Sun Chanthol- tuyên bố rằng:

“Hải Quân Hoa Kỳ -cũng như bất cứ quốc gia nào khác- sẽ được chào đón khi đến thăm căn cứ hải quân Ream của Campuchia sau khi công trình phát triển tại đây hoàn thành. Căn cứ hải quân Ream đang được Trung Cộng giúp chúng tôi mở rộng với mục đích quốc phòng, chứ không dành riêng cho Trung Cộng hay bất kỳ quốc gia nào sử dụng để chống lại quốc gia khác”.

(Ông Sun Chanthol do Reuters chụp hồi tháng 5/2024 tại Campuchia)

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Sun Chanthol, cho biết: *“Khi căn cứ hải quân Ream hoàn tất, lực lượng hải quân của các quốc gia có thể ghé cảng trong các mục đích nhân đạo, cứu trợ thảm họa, hoặc tập trận quân sự chung. Phó Thủ Tướng Campuchia khuyến khích Hải Quân Hoa Kỳ nên mang theo những chiến đĩnh nhỏ khi ghé hải cảng Ream, vì vùng nước ở khu vực này không sâu nên những chiến hạm của Hoa Kỳ có thể không vào được”.*



Trước khi dự án nâng cấp căn cứ Ream do Trung Cộng tài trợ bắt đầu hồi tháng 6/2022, căn cứ này từng là nơi diễn ra những cuộc tập trận và huấn luyện giữa Hải Quân Hoa Kỳ và Hải Quân Campuchia. Nhưng từ tháng 12/2023, các chiến hạm Trung Cộng đã luân phiên đến căn cứ hải quân Ream với mục đích huấn luyện. (bài của Trúc Huỳnh và Trí Đỗ trên báo Thanh Niên online ngày 4/10/2024)

2. Thủ Tướng Nhật Bản với ý tưởng “một liên minh NATO Châu Á”.

Ngày 25/9/2024, trong bài viết của **Trung Tâm Nghiên Cứu Hudson**, Hoa Kỳ, với nội dung: *“Tân Thủ Tướng Nhật Bản -Shigeru Ishiba- một lần nữa, nêu lên tầm quan trọng của việc thành lập “khối NATO phiên bản Châu Á”, trước hết bằng cách kết hợp liên minh Hoa Kỳ với Nhật Bản, và Hoa Kỳ với Đại Hàn”.*

(Ông Shigeru Ishiba tại Hạ Viện Nhật Bản ngày 4/10/2024, do hãng tin AP chụp)

Tân Thủ Tướng Nhật Bản, **từng là Bộ Trưởng Quốc Phòng**. Ông là một nhân vật có lập trường cứng rắn, luôn quan tâm đến việc tăng cường khả năng phòng thủ cho Nhật Bản. Theo ông, để có thể đạt mục tiêu này, Nhật Bản cần đẩy mạnh hợp tác với đồng minh Hoa Kỳ. Ông viết:

“Tôi cho rằng, sứ mệnh của mình là phát triển bang giao liên minh với Hoa Kỳ, đến mức có thể sánh ngang với bang giao giữa Hoa Kỳ và Anh quốc. Tôi mong muốn cải thiện hơn nữa trong sự hợp tác quân đội giữa hai quốc gia, và tăng ngân sách quốc phòng của mình trong tài khóa 2025 thêm 7%”.



Không chỉ với Hoa Kỳ, mà Thủ Tướng Nhật Bản còn bày tỏ hy vọng đẩy mạnh bang giao với các quốc gia láng giềng, đặc biệt là với Đại Hàn. **Ông kêu gọi:**

“Các quốc gia trong khu vực, cùng thành lập một liên minh theo kiểu NATO, để bảo đảm có đủ khả năng đối mặt với liên minh hạt nhân của Trung Cộng, Nga, và Bắc Hàn, đồng thời ngăn chặn Trung Cộng sử dụng sức mạnh quân sự trong khu vực”.

Theo trang **Nikkei Asia**: “*Tân Thủ Tướng Nhật muốn xây dựng liên minh này, qua việc hợp nhất các khuôn khổ an ninh tại Châu Á, chẳng hạn như Liên Minh An Ninh Hoa Kỳ với Nhật Bản. Liên Minh An Ninh giữa Hoa Kỳ với Đại Hàn. Hiệp Ước An Ninh ANZUS, gồm :Australia + New Zealand + Hoa Kỳ. Thỏa thuận phòng thủ giữa các quốc gia khối thịnh vượng chung, gồm Australia + Malaysia + New Zealand + Singapore + Vương Quốc Anh*”.

Theo phân tích của **nhật báo Le Monde của Pháp**:

“*Ý tưởng này được đưa ra trong tình hình chính trị khu vực Châu Á đang ngày càng căng thẳng, với các vụ phóng tên lửa của Bắc Hàn, các vụ máy bay Nga xâm phạm không phận Nhật Bản, ..v.v..., cộng thêm kết quả của cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ vào tháng 11 tới đây, rất khó dự đoán*”. Dù người chiến thắng trong cuộc bầu cử này là Kamala Harris hay Donald Trump, sự thù địch giữa Trung Cộng với Hoa Kỳ vẫn sẽ kéo dài, khiến cho tình hình an ninh của Nhật Bản thêm phức tạp. Trong khi đó, bang giao giữa Trung Cộng với Nhật Bản đang ngày càng xấu đi, các kênh liên lạc không chính thức giữa hai nước dường như đang suy giảm”.

“**Ngày 25/9/2024**, Trung Cộng tố cáo Nhật Bản “*có các hành động khiêu khích, làm suy yếu chủ quyền và an ninh quốc gia của họ*”, sau vụ chiến hạm Nhật Bản đi qua eo biển Đài Loan. Thêm nữa, tư tưởng bài Nhật Bản vẫn khá phổ biến tại Trung Cộng, mà đỉnh điểm là vụ một bé trai Nhật Bản bị đâm chết hôm 18/09/2024 tại tỉnh Thẩm Quyển trong ngày kỷ niệm sự kiện châm ngòi cho cuộc xâm lược Mãn Châu của Nhật Bản năm 1931”.

Vấn báo Le Monde: “*Đối mặt với tình hình hiện nay, Thủ Tướng Nhật Bản càng tin rằng, phải cấp tốc tổ chức một liên minh tương tự như NATO tại Châu Á. Trong bài đăng trên trang mạng của Viện Nghiên Cứu Hudson, Thủ Tướng Nhật Bản viết : “Nếu chúng ta thay Nga bằng Trung Cộng, và thay Ukraina bằng Đài Loan, trong trường hợp không có tổ chức như NATO ở Châu Á, thì khi xảy ra chiến tranh, các quốc gia sẽ không có nghĩa vụ phòng thủ chung*”.

Với **sáng kiến của tân Thủ Tướng Nhật Bản** đã gây phản ứng ngay trong nội bộ.

Ngoại Trưởng Nhật Bản -Takeshi Iwaya- cho rằng: “*Ý tưởng về một "NATO Châu Á" là một ý tưởng cho tương lai, đáng được nghiên cứu và “xem xét cẩn thận trong trung hạn và dài hạn*”.

Tổng Thư Ký của đảng Dân Chủ Tự Do đang cầm quyền -Toshimitsu Motegi- chỉ trích ý tưởng này là không thực tế. Mục đích chính của NATO là cùng nhau bảo vệ mọi quốc gia thành viên trước cuộc tấn công quân sự của một kẻ thù chung (...). Tuy nhiên, không giống như NATO Châu Âu, vì Châu Á được tạo thành từ các quốc gia có nền văn hóa và hệ thống chính trị đa dạng (...) Với lại mỗi quốc gia có mỗi bang giao khác nhau với Trung Cộng”.

Và phản ứng của giới quan sát quốc tế.

Bà Kelly Grieco -chuyên gia trong tổ chức nghiên cứu Stimson Center- Bà nhấn mạnh rằng:

“*Hầu hết các quốc gia -đặc biệt là Nam Á và Đông Nam Á- không muốn phải chọn phe trong cuộc cạnh tranh giữa Hoa Kỳ với Trung Cộng, đúng hơn là “họ không cần phải chọn. Các quốc gia Châu Âu có chung biên giới đất liền, nên họ có chung mối đe dọa và họ coi an ninh quốc gia của mình gắn bó chặt chẽ với số phận của các nước láng giềng. Nhưng Châu Á thì khác. Mọi nỗ lực tạo ra một “NATO Châu Á” gần như chắc chắn sẽ phản tác dụng, vì nhiều quốc gia ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, bao gồm Ấn Độ, Indonesia, và Việt Nam, có*

xu hướng dị ứng với các liên minh. Do đó, ý tưởng nói trên có thể khiến các quốc gia đó xa lánh Hoa Kỳ và Nhật Bản, trong khi những nước này lại có vai trò chiến lược trong việc cân bằng với sức mạnh và ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Cộng trong khu vực”.



Ông Kenneth Weinstein, chuyên gia tại viện nghiên cứu Hudson: “Liên minh “NATO Châu Á” là “một giả định liên minh chiến lược không tồn tại ở Châu Á”. Australia hay Nhật Bản, đều là đồng minh của Hoa Kỳ, và trong năm 2024 này Philippines cũng xích lại gần hơn với Hoa Kỳ, nhưng vẫn có quá nhiều điểm yếu mà Trung Cộng có thể lợi dụng để làm suy yếu sự đoàn kết cần thiết cho phòng thủ tập thể giữa các quốc gia”.

Bà Sheila Smith -chuyên gia cao cấp tại Hội Đồng Bang Giao Đối Ngoại- đặt câu hỏi:

“Liệu Lực Lượng Phòng Vệ Nhật Bản (SDF) có đủ khả năng đóng góp vào an ninh tập thể, trong khi vẫn phải bảo đảm việc phòng thủ cho Nhật Bản không? Hiện tại, con đường khả thi là tích hợp các hoạt động tập thể của các đồng minh trên nhiều lãnh vực khác nhau, chẳng hạn như trên đất liền, trên biển, trên không, và cả trên không gian mạng”.

“Việc tạo ra mạng lưới giữa các đồng minh, có lẽ là bước quan trọng hàng đầu để bảo đảm sự kết hợp đúng đắn về năng lực giữa các quốc gia, sau đó cân nhắc đến việc sử dụng chung những khả năng này để phòng thủ. Về phần mình, chính tân Thủ Tướng Ishiba cũng từng thừa nhận rằng, con đường nhanh nhất là Nhật Bản cần gia nhập vào khối Hiệp Ước An Ninh Quân Sự Australia – New Zealand – Hoa Kỳ, biến tên gọi ANZUS thành JANZUS”.

Và **ông Michael Green** -đặc trách các vấn đề Châu Á của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ thời Tổng Thống George W. Bush- cho rằng: “Ý tưởng về một thỏa thuận an ninh ba bên giữa Hoa Kỳ - Nhật Bản – Australia, không phải là điều viễn vông. Trong cuộc khảo sát các chuyên gia an ninh quốc gia được công bố vào tháng 4/2024 vừa qua, bởi Trung Tâm Nghiên Cứu Hoa Kỳ thuộc Đại Học Sydney, với kết quả như sau: **Có 55% người được hỏi ở Australia, 71% ở Nhật Bản, 59% ở Hoa Kỳ, ủng hộ một Hiệp Ước An Ninh ba bên**”.(tóm lược bài của Minh Phương trong e-mail tmloan@... ngày 4/10/2024)

3. Cộng Đồng Việt Nam tại Pháp biểu tình chống Tổng Bí Thư Việt Cộng Tô Lâm.

Ngày 3/10/2024, Tổng Bí Thư Việt Cộng Tô Lâm đến Paris, Pháp quốc, tham dự hội nghị khối Pháp ngữ lần thứ 19 vào ngày 5/10/2024. Đây là quốc gia thứ 5 mà Công An Tô Lâm công du, sau khi đến Trung Cộng, Hoa Kỳ, Cuba, và Ireland.

Cộng Đồng Việt Nam tị nạn tại Pháp và các quốc gia chung quanh khoảng 100 người, cùng tham gia biểu tình chống Tô Lâm trước Công Trường Salvador Allende. Một biểu ngữ bằng tiếng Pháp lên án ông **Tô Lâm là “kẻ tiêu diệt quyền con người,”** phản ánh sự phẫn nộ của cộng đồng người Việt tại Châu Âu trước những chính sách đàn áp nhân quyền của nhà cầm quyền Việt Cộng.

Ông Lâm Hoàng Tùng -đến từ thành phố Marseille- nói với thông tin viên đài RFA tại Paris rằng: “Tôi đại diện Cộng Đồng Việt Nam tự do ở Marseille, vùng miền Nam nước pháp. Tôi đến đây để yêu cầu chánh phủ Pháp bắt buộc Tô Lâm phải thả tất cả những tù nhân lương tâm đang bị ông ta cầm tù tại Việt Nam, và yêu cầu Tô Lâm tôn trọng những gì đã hứa với quốc tế về vấn đề nhân quyền, chớ đừng hứa suông”.

Ông Phong -đến từ Đức quốc- cho biết: “Tôi cùng chung với đồng bào tị nạn bên Đức đến đây, với mục đích đấu tranh cho tù chính trị đang bị giam giữ tại Việt Nam, và tố cáo cho thế giới biết rằng, Công An Tô Lâm là người thường bắt cóc những người tị nạn bên Đức”.

Ông Nguyễn Hữu Phước -Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt tị nạn tại Hòa Lan- nói rằng: “Tôi và một số bạn hữu cộng đồng đến đây, để hô vang khẩu hiệu cho những người qua đường biết được về sự đàn áp nhân quyền ở Việt Nam thời Việt Cộng như thế nào”.

Đặc biệt là **Bà Geneviève Garrigos** -Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Paris, phụ trách Ủy Ban Bang Giao Quốc Tế- phát biểu:

“...Tôi muốn nói thêm một điều quan trọng, là chúng ta đang đứng tại công trường Salvador Allende. Nơi đây là địa điểm rất quan trọng. Chúng ta đang đứng dưới cửa sổ của tòa đại sứ Chi Lê. Cách đây 51 năm, Tổng Thống Salvador Allende đã bị giết chết. Người dân Chi Lê đã đấu tranh trong nhiều năm để lật đổ tên cầm quyền khủng khiếp. Và tôi chúc cho các bạn -**những người Việt Nam tị nạn cộng sản độc tài**- cũng sẽ như những người dân Chi Lê, đánh đổ được chế độ độc tài đang cai trị Việt Nam của các bạn”.

“Thống kê của tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW), Cộng Sản Việt Nam đang giam giữ hơn 160 tù nhân chính trị. Còn theo tổ chức Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International), hơn 250 tù nhân lương tâm đang bị cầm tù ở Việt Nam. Trong khi đó, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam luôn khẳng định là không giam giữ tù nhân lương tâm, mà chỉ có những người bị kết tội hình sự”.

Bác Sĩ Lê Thị Lễ -tại Pháp- phát biểu: “Chúng tôi rất hoan nghênh, trân quý, và khâm phục 20 Hội Đoàn Người Việt Tự do, cùng với các cư dân Pháp gốc Việt sống tại Paris, tại Marseille, và từ Đức, Hòa Lan, Bỉ, Thụy Sĩ, và từ Hoa Kỳ, đã cùng nhau đoàn kết, đứng cầm xuống đường biểu tình đả đảo Công An Tô Lâm độc tài với dân tộc, nhưng hèn nhát nhu nhược với Trung Cộng”.

Bằng chứng mới nhất về sự hèn nhát nhu nhược của Việt Cộng trong khi Philippines đối đầu với Trung Cộng.



Ngày 2/10/2024, Phạm Thu Hằng -người phát ngôn của Bộ Ngoại Giao Việt Cộng- cho báo chí biết: “Việt Nam bất bình và cương quyết phản đối cách hành xử thô bạo của lực lượng hành pháp Trung Quốc đã trấn áp, đánh bị thương, tịch thu tài sản trên tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi đang hoạt động khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm luật pháp quốc tế, và Công Ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982”.

Bà Hằng chỉ nói miệng vậy là xong, chớ không dám cho tàu tuần duyên hoạt động bảo vệ khu vực tàu thuyền ngư dân đánh bắt cá.

Hãy xem Philippines chống Trung Cộng ngang qua nhận định của ba vị ở Việt Nam:

Nữ Giáo Sư Nguyễn Thị Hiền:

“Chúng tôi rất khâm phục chính phủ Philippines rất anh hùng và can đảm, đã kiện Trung Cộng lấn chiếm khu vực biển của họ ra trước Tòa Trọng Tài Thường Trực (PCA) và đã thành công. Trong khi đó, nhóm cầm quyền Cộng Sản Việt Nam nhu nhược, đê hèn, không dám kiện

Trung Cộng ra trước tòa án quốc tế về hành động lấn chiếm đất đai, biển đảo của Việt Nam. Đúng là nhóm cầm quyền cộng sản Việt Nam bất tài, thất đức, tàn bạo với dân, nhưng quá hèn nhát với Trung Cộng. Hãy sớm thức tỉnh mà rút lui và trao trả quyền điều hành đất nước lại cho toàn dân, để đối đầu với Trung Cộng trong nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam”.

“Nếu không rút lui, thì khởi kiện Trung Cộng ra trước tòa án quốc tế, về tội lấn chiếm và xây dựng các đảo nhân tạo trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trung Cộng còn vi phạm trầm trọng vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên Biển Đông, qua hành động trấn áp tàn bạo tàu thuyền của ngư dân Việt Nam, hành hung gây thương tích, tịch thu tài sản của ngư dân Việt Nam, và lấn chiếm thăm dò dầu khí vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam”.

“Từ mấy chục năm qua, các nhóm cầm quyền cộng sản Việt Nam cứ nhai đi, nhai lại những câu như giẻ rách, rất nhàm chán, rằng: “Việt Nam bất bình và cương quyết phản đối cách hành xử thô bạo của lực lượng hành pháp Tàu Cộng đã vi phạm trầm trọng luật pháp quốc tế, Công Ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982, và nhiều lần khẳng định Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế, mà không đạt được kết quả gì, thì hãy dừng cầm trùy tố Trung Cộng ra trước Tòa Trọng Tài Thường Trực Quốc Tế (PCA) như chính phủ Philippines đã kiện và thành công ...”.

Nữ Giáo sư Phan Thị Độ:

“Các nhóm cầm quyền đảng cộng sản Việt Nam thật sự là hèn nhát, nhu nhược, không dám đương đầu với Trung Cộng để bảo vệ đất nước (Hoàng Sa, Trường Sa, Thác Bản Giốc...), và các ngư dân của mình trước hành động của Trung Cộng khủng bố, sách nhiễu, trấn áp, giết hại tàn nhẫn các ngư dân Việt Nam bằng vũ lực. Vậy mà các nhóm cầm quyền cộng sản Việt Nam **chỉ biết ôm chặt “4 tốt và 16 chữ vàng”** của Trung Cộng giao cho, và thẳng tay bắt nạt, khủng bố, đàn áp, giam cầm người dân vô tội!

“Nhìn sang chính phủ Phi Luật Tân rất dũng cảm đương đầu với Trung Cộng, và chính phủ Ukraine quyết liệt chống quân Nga để bảo vệ đất nước và dân tộc của họ một cách anh hùng. Nhìn lại Việt Nam với tổ chức gọi là Quân Đội Nhân Dân, Công An Nhân Dân, đông đến hàng triệu người, ... mà quá nhu nhược hèn nhát để Trung Cộng xâm lấn đất liền và biển đảo Việt Nam”.

Tiến Sĩ Trần Quốc Tiến:

“**Trung Cộng** là quan thầy của đảng cộng sản Việt Nam từ mấy chục năm qua, nên không hành động đáp trả, để cho Trung Cộng liên tục sử dụng vũ lực tấn công, đánh đập dã man, gây thiệt hại nặng nề và giết hại các ngư dân Việt Nam, đánh bắt cá trên Biển Đông trong phạm vi của Việt Nam. Hành động của Trung Cộng là trái với luật pháp quốc tế. Vậy mà nhóm cầm quyền cộng sản Việt Nam **chỉ tuyên bố lảng nhãng là xong**, chớ không dám sử dụng Quân Đội bảo vệ quyền lợi và mạng sống của ngư dân”.

“Tổ chức Quân Đội và Công An đều kèm theo hai chữ “Nhân Dân”, tức là người lính cũng như người công an đều từ Nhân Dân mà có, vậy mà không bao giờ bảo vệ Nhân Dân, chỉ biết tuân lệnh đảng cộng sản với nhà nước Việt Nam độc tài độc ác, thói nát tha những, bán nước, hại dân, vi phạm trầm trọng về tự do tôn giáo, về quyền căn bản của người dân. Đã bắt 200 vị anh hùng dân tộc, yêu nước, thương dân, yêu đạo, đã dừng cảm dân thân tranh đấu cho

nhân quyền, tranh đấu cho tự do tôn giáo, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, môi trường, tự do, dân chủ đa nguyên đa đảng”.

“Tôi kêu gọi các cấp lãnh đạo Quân Đội Nhân Dân và Công An Nhân Dân hãy thức tỉnh để lấy công chuộc tội, vì đã tiếp tay đảng cộng sản với nhà nước Việt Nam gây ra bao nhiêu tội ác tày trời, đất không dung trời không tha, để cùng toàn dân trong và ngoài nước đứng cảm đứng lên giải thể chế độ đảng cộng sản Việt Nam độc tài độc ác, tàn nhẫn vô nhân đạo, vô cùng tham nhũng, làm tay sai cho Trung Cộng mà hại dân hại nước. Hãy nhìn lại các quốc gia cộng sản khu Đông Châu Âu, đã mạnh tay vứt chế độ cộng sản vào sọt rác từ đầu những năm 1990 của thế kỷ 20”.... (tóm lược bài của đài RFA trong e-mail lethile8@ ngày 6/10/2024)

4. Tiếng Việt Nam thời Việt Cộng quá lạ lắm.

Câu chuyện được kể bởi cô giáo **Đào Thị Ngọc Liên** sống tại Linh Xuân, Saigon, đã về hưu.

“Một lần chờ xe buýt, tôi có dịp trò chuyện với một người rất trẻ, ăn mặc lịch sự, tóc hót ngắn, đeo kính trắng, áo chemise trắng tay dài, thắt cà-vạt sọc vuông, trông rất thanh nhã. Tôi và anh chàng này lên xe buýt, ngồi cạnh nhau. Qua lời giới thiệu, anh này là sinh viên vừa tốt nghiệp khoa ngữ văn trường Đại Học Nhân Văn. Sau khi tốt nghiệp, anh được giữ lại trường làm trợ giảng... “

“Tôi tự giới thiệu mình là giáo viên đã về hưu gần 10 năm, tôi có nhiều thắc mắc về tiếng Việt ngày nay, may mắn gặp được anh, tôi xin được trò chuyện. Anh chàng rất nhiệt tình và lễ phép, tôi bắt đầu vào chuyện:

“Con ơi, Cô thấy tiếng Việt ngày xưa phong phú và cách ghép chữ có phương pháp rõ ràng, đúng theo quy luật. Sao tiếng Việt bây giờ quá lạ lắm Con à”.

“Thằng nhỏ” mắt sáng lên, nhanh nhẹn đáp: “Cô nêu ví dụ cụ thể đi Cô! Nếu Con biết Con sẽ giải thích”.

*“Cô cảm ơn Con. Ngày xưa, chữ **“thịnh soạn, linh đình”**, để nói về một bữa ăn, bữa tiệc. Chữ **“tráng lệ, nguy nga”**, để nói về “ngôi nhà hay biệt thự đẹp”. Chữ **“lộng lẫy, sang trọng”**, để nói về cách ăn mặc, những đồ vật, hay xe cộ loại đắt tiền”. Ngày nay người ta sử dụng có hai chữ **“hoành tráng”**. Bữa tiệc hoành tráng. Biệt thự hoành tráng. Chiếc xe hoành tráng. **Mà hoành tráng là nghĩa gì?** Trong từ điển tiếng Việt không có chữ này. Như vậy là tiếng Việt mình bây giờ nghèo nàn thô thiển quá, phải không Con?*

*“Thằng nhỏ” chưa kịp trả lời, tôi liền bồi thêm: “Cô xem trên Tivi những game show, các giám khảo nghe và bình luận về giọng ca của thí sinh nào đó, họ nói: **“giọng ca đẹp”**. Cô rất khó chịu, vì giọng ca mà đẹp là sao? Họ lặp đi lặp lại nhiều lần, mà nhiều giám khảo sử dụng chữ đẹp cho một giọng ca . . . Là sao? Thay vì nói **“giọng ca truyền cảm, giọng ca trầm ấm, giọng ca du dương, hay trong trẻo . . . , âm thanh nhẹ nhàng, thanh nhã”**.*

*“Còn xướng ngôn viên trên Tivi đọc tin tức họ nói: “Nào là **đinh tặc, cát tặc, lâm tặc, hải tặc, không tặc, cấp tặc . . .**” Họ đọc một cách hồn nhiên, Cô nghe mà . . . muốn khóc cho tiếng Việt thời nay”.*

“Thằng nhỏ ngồi nghe mà không trả lời được câu nào. Nó nhìn tôi có vẻ gì khó hiểu, một lúc sau nó mới nhỏ nhẹ: “Cô ơi, để Con về trao đổi với Thầy con, mong hôm khác gặp lại Cô”. Cuối cùng, thằng nhỏ xuống xe và đi như trốn chạy. Tội nghiệp quá!”

Thêm nữa. Học trò của tôi tới nhà thăm, tôi làm bánh cho tụi nó ăn, vừa ăn, tụi nó vừa xuýt xoa: “Bánh Cô làm hơi bị ngon”. Ngon mà sao bị? Học ở đâu ra vậy?

Tôi bắt đầu giảng cho nghe một bài... Tụi nó mở mắt nhìn mà không nói gì hết. .

“Lớp trẻ ngày nay khi nghe những câu chuyện này, chắc hẳn chúng rất ngạc nhiên. Bởi chúng được học trong trường rằng Tiếng Việt của chúng ta giàu và đẹp, nhưng thực tế chúng không thể hiểu được Tiếng Việt giàu và đẹp như thế nào. Bởi **chính sách giáo dục ngày nay đang ngày càng bị tách ra khỏi cội nguồn lịch sử xa xưa**. Bọn nhỏ không hề biết về nguồn gốc ngôn ngữ mà mình đang sử dụng, những vẻ đẹp truyền thống đang ngày càng mất dần, và thay vào đó là những thứ ngôn ngữ thời nay, khiến con người ngày càng phóng túng, muốn sao làm vậy, thích gì nói đấy. **Bạn đừng coi thường nhé, nếu không kiểm soát được bản thân thì chúng có thể hủy hoại tiền đồ của một con người đấy”**.

“Quả là đáng buồn! Bởi xưa nay chúng ta vẫn tự hào là con Lạc cháu Hồng, nhưng hãy xem cách cư xử của con người thời nay -**thời xã hội chủ nghĩa- dùng chữ mà không biết nghĩa**, thích nói phóng đại, thổi phồng sự việc, **dùng ngôn từ để xảo biện cho lời nói dối. Nói dối mà mặt không hề đổi sắc, không hề biết xấu hổ. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì xã hội sẽ như thế nào?** Bởi, lời nói của một người chính là phản ảnh nội tâm bên trong của người ấy, không cải biến lời nói thì làm sao cải biến được tâm, không cải biến được tâm thì làm sao cải biến được lời nói. Hai điều này là đệ nhất tính với nhau, vậy mới nói một người mà không chú ý lời ăn tiếng nói của mình, thì quá nguy hiểm cho bản thân, cho xã hội, cho dòng lịch sử của dân tộc!”

“Cuối cùng, nếu muốn thay đổi tất cả, người ta chỉ có thể tìm về truyền thống, tu dưỡng lời nói, tu dưỡng bản thân, và tu dưỡng ngay cả ý niệm trong đầu não. **Có như vậy, con người mới có thể khôi phục lại dòng lịch sử ngàn năm trước, cho một tương lai tốt đẹp”**. (tóm lược bài của Cô Giáo Đào Thị Ngọc Liên, Sài Gòn, trong e-mail thông_hoang74@ ...ngày 27/9/2024)

Kết luận.

Cuối lá thư này, tôi muốn Các Anh đọc nhận định về giáo dục thời Việt Cộng của bốn nhà giáo và năm Tướng Tá trong quân đội nhân dân, để hiểu rõ hơn về chính sách giáo dục thời Việt Cộng tai hại như thế nào:

1. Nhà giáo Trần Ngọc Thêm. “Bệnh thành tích và bệnh giả dối trong Giáo Dục rất nặng”, với tỷ lệ theo bậc học: **(1) Học sinh tiểu học, nói dối với cha mẹ là 22%. (2) Học sinh trung học cơ sở, nói dối với cha mẹ đến 50%. (3) Học sinh trung học phổ thông, nói dối với cha mẹ lên đến 64%. (4) Và sinh viên đại học, nói dối với cha mẹ, lên đến mức 80%..**

2. Nhà Giáo Thái Hạo. “Nhà giáo chúng tôi không được đứng thẳng để làm người, làm sao dạy học sinh làm người lương thiện được.. Bởi, giáo viên phải ngoan ngoãn im lặng làm theo đảng, có ai đó trung thực thẳng thắn thì bị hành hạ, bị đuổi ra khỏi trường. Muốn yên thân thì phải hèn...”

3. Nhà giáo Đặng Hùng Võ. “Hơn nửa đời người gắn bó với ngành giáo dục, tôi thấy chính sách giáo dục đã khuyến khích sự gian dối ngay trong môi trường giáo dục bởi những thành tích ảo

4. Nhà giáo Hoàng Tụy là một trong số ít trụ cột của nền giáo dục Việt Nam trình bày một cách thẳng thắn. Trích vài đoạn: “... Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa, với nét nhìn một cách khách quan và có trách nhiệm, không thể nhắm mắt trước sự tụt hậu ngày càng xa của giáo dục Việt Nam so với các nước chung quanh, và so với yêu cầu phát triển của xã hội... Thực tế, đất nước ngàn năm văn hiến này đang trả giá nặng nề cho sự suy thoái trầm trọng của giáo dục kéo dài suốt mấy chục năm qua... Nội dung và phương pháp giáo dục theo xu hướng hư học cổ lỗ, dành nhiều thời gian học những kiến thức lạc hậu vô bổ... Đặt nặng quá mức thi cử và bằng cấp, **nhà trường đã vô tình trút vào xã hội mọi thứ rác rưởi độc hại là bằng cấp giả, bằng cấp dỏm, học giả....**”

5. Ông Trần Độ, Trung Tướng, Phó Chủ tịch Quốc Hội: “**Bộ máy quản trị xã hội đã thực hiện một nguyên tắc chuyên chính tàn bạo hơn tất cả các thứ chuyên chính.** Đó là chuyên chính tư tưởng, được thực hiện bởi một đội ngũ nòng cốt là “những lưu manh tư tưởng”. Nền chuyên chính tư tưởng định ra những điều luật tàn khốc để bóp nghẹt mọi suy nghĩ, mọi tiếng nói. Nó làm cho tất cả trí thức không dám suy nghĩ, thậm chí cũng không muốn suy nghĩ. Từ đó làm tê liệt toàn bộ đời sống tinh thần của dân tộc và biến họ trở thành những con rối, chỉ biết nhai như vẹt những nguyên lý bảo thủ giáo điều. Nó cũng làm cho nền giáo dục khô cứng, làm cho các hoạt động văn học nghệ thuật nghèo nàn, mất hết cơ hội sáng tạo và mất hết hào hứng. Nó cũng làm cho các hoạt động khoa học bị khô cứng và nô dịch. Nó tạo ra và nó bắt buộc nhân dân phải có một tâm lý lệ thuộc đảng, lệ thuộc nhà nước, lệ thuộc cán bộ, và một tâm lý phải tuân phục, kể cả người cao nhất cũng phải tuân phục vào một cái gì bí và hiểm...”. (trích trong quyển Nhật Ký Rừng Rắn của Tướng Trần Độ)

6. Nguyễn Khải, Đại Tá quân đội nhân dân: “**Người cộng sản nói dối lem lem, nói dối li lợm, nói dối không hề biết xấu hổ và không hề run sợ. Người dân vì muốn sống còn cũng đành phải dối trá theo**”.

7. Nguyễn Đăng Quang, Đại Tá quân đội nhân dân: “Trong những năm 1960 - 1970, lý tưởng cộng sản luôn là ước vọng của thế hệ trẻ chúng tôi, đã thôi thúc hàng triệu thanh niên -trong đó có tôi- tự nguyện vào quân đội, vào đảng.. Rồi một thời gian sau đó, tôi đọc được một câu bất hủ của Milovan Djilas, Ủy Viên Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Liên Bang Nam Tư, như sau: “20 tuổi mà không theo cộng sản là không có trái tim, nhưng 40 tuổi mà không từ bỏ cộng sản là không có cái đầu. Từ đó, tôi bắt đầu tìm hiểu thực tế giữa lời nói lời tuyên bố của lãnh đạo với việc làm, và dần dần tôi nhận ra và nhận rõ những gì tôi muốn biết. Và niềm tin vào lý tưởng cộng sản trong tôi phai nhạt dần, cho đến đầu những năm 1990 thì niềm tin đó tắt lịm. Và **tôi hoàn toàn không tin vào cái nhóm gọi là “đỉnh cao trí tuệ” nữa.** Tôi quyết định ra khỏi đảng từ giữa năm 2003 ngay sau khi nhận quyết định về hưu. Thật lòng mà nói, khi còn phục vụ trong quân đội, tôi đã âm thầm “khai trừ đảng khỏi lòng tôi” rồi, và tôi chánh thức ra khỏi đảng, tôi mới biết là rất nhiều đảng viên cũng hành động giống tôi, nghĩa là âm thầm “khai trừ đảng trong lòng” khi còn tại ngũ....”

8. Phan Huy, Đại Tá quân đội nhân dân, với bài thơ “Cảm Tạ Miền Nam”, xin trích vài đoạn: “... Tôi còn nhớ sau cái ngày thống nhất. Tôi đã vào một xứ sở thần tiên. Nếp sống văn minh, dân khí dịu hiền. Cơm áo no lành, con người hạnh phúc. Tôi đã ngạc nhiên với lòng thán phục. Mở mắt to nhìn nửa nước anh em. Mà đảng bảo là bị lũ nguy quyền áp bức. Đọa đày, đói ăn, khát uống. Trước mắt tôi, một Miền Nam sinh động. Đất nước con người dân chủ tự do. Tôi đã khóc ròng khi đứng giữa thủ đô. **Giận đảng giận đoàn bao năm phỉnh gạt....**”.

9. Đào Văn Nghệ, Đại Tá quân đội nhân dân, kêu gọi quân đội nhân dân: “Hỡi toàn dân Việt Nam ở mọi miền đất nước! Hỡi Quân Đội và Công An Việt Nam, hãy bảo vệ cho người dân Việt Nam, như những chiến sĩ Quân Đội và Công An Nga Xô, Ba Lan, Đông Âu trước kia. Họ đã sớm thức tỉnh, nắm lấy thời cơ, cầm súng đứng về phía Nhân Dân, để ngày nay chính họ, gia đình vợ con họ được dân chủ, ấm no.

Họ không còn phải sống trong lo sợ và đói khổ dưới chế độ cộng sản cũ đầy dối trá và tội lỗi. Chế độ đã bao năm khống chế họ bằng luật rừng, bằng họng súng với nhà tù, cuời lên đầu lên cổ nhân dân họ. Bởi vậy, đây là thời điểm nhân dân và đất nước đang cần những anh hùng đứng lên giúp dân làm nên một trang sử, đưa dân tộc ta bước vào kỷ nguyên dân chủ, ấm no không còn cộng sản độc tài. **Kỷ nguyên Quốc Gia Cộng Hòa....**

Quân Đội Nhân Dân còn chờ gì nữa? Khẩn cấp tiến hành cách mạng lật đổ chế độ cộng sản Hà Nội, kiến lập quốc gia Cộng Hòa Việt Nam.... Tiến hành tổng tuyển cử toàn quốc, để nhân dân được thật sự tự do, ứng cử, bầu cử, tìm những người tài đức lãnh đạo đất nước và có nhiệm kỳ. Thay đổi Hiến Pháp phù hợp với Hiến Pháp chung quốc tế, để bảo vệ quyền con người cho toàn dân. Việt Nam ơi! Thời thế tạo anh hùng.

Vì vậy mà tôi vững tin là khi nội bộ nhóm cầm quyền Việt Cộng sẽ hỗn loạn, hoặc Trung Cộng hỗn loạn, đó là cơ hội giúp Các Anh cùng đồng bào đứng lên diệt trừ chế độ độc đảng độc tài và độc ác trên quê hương Việt Nam, trong khi Cộng Đồng Chúng Tôi Tị Nạn Việt Cộng tại hải ngoại, rất nhiều thuận lợi để vận động các quốc gia trợ giúp chúng ta cùng xây dựng chế độ Dân Chủ Tự Do và phát triển toàn diện, cùng lúc hòa nhập vào cộng đồng thế giới tự do. Từ đó, người Việt Nam chúng ta sẽ ngẩng cao đầu giữa thế giới văn minh lịch sử, được hãnh diện trước những người ngoại quốc đến Việt Nam du lịch, tìm hiểu nếp sống văn hóa dân tộc với chiều dài lịch sử ngàn năm trước đã lừng danh thế giới.

Hãy nhớ, “**Tự do** là nền tảng cho sự thịnh vượng của đất nước. **Dân chủ** là nền tảng cho sự phát triển bền vững. **Muốn được sống trong Tự Do Dân Chủ, chính chúng ta phải tranh đấu**, vì Tự Do Dân Chủ không phải là quà tặng./.

Texas, ngày 15 tháng 10 năm 2024

Phạm Bá Hoa

Kính mời đọc thêm những bài khác của tác giả tại:

<http://www.vietnamvanhien.org/phambahoa.html>

www.vietnamvanhien.net



An Lạc & Tự Chủ

VIỆT NAM VĂN HIẾN

www.vietnamvanhien.info



TỦ SÁCH VĂN HIẾN TRÊN MẠNG VỚI HƠN 11500 TÁC PHẨM & TIẾT MỤC